



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

13 มกราคม 2568

เวียดนามและสปป.ลาวเปิดตัวการเชื่อมต่อการชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการ



ธนาคารกลางของเวียดนามและสปป.ลาวได้เปิดตัวบริการธุรกรรมข้ามสกุลเงินอย่างเป็นทางการ ด้วยการเชื่อมโยงระบบชำระเงินปลีกข้ามพรมแดนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR codes) อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ โดยพิธีเปิดตัวจัดขึ้นภายในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเวียดนาม-สปป.ลาวครั้งที่ 47 ณ กรุงเวียงจันทน์

สปป.ลาว โดยมีนาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และนาย Sonexay Siphandone นายกรัฐมนตรีสปป.ลาว เข้าร่วมด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือตั้งแต่ปี 2566 ระหว่างธนาคารกลางเวียดนามและธนาคารกลางสปป.ลาว ผ่านบริษัท National Payment Corporation of Vietnam (National. Payment Services: NAPAS) และบริษัท Laos National Payment Network จำกัด (LAPNet) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ของทั้ง 2 ประเทศ คาดว่า จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว การบริโภค และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนระหว่าง 2 ประเทศ

ลูกค้าที่ใช้แอปธนาคารบนมือถือของธนาคารเวียดนามที่ร่วมรายการ ได้แก่ VietinBank, Sacombank, BIDV, Vietcombank, BVBank, Nam A Bank และ TPBank ในขณะที่สามารถสแกนรหัส LaoQR เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าภายในเครือข่าย LAPNet ซึ่งประกอบด้วยธนาคาร 14 แห่งในสปป.ลาว ธุรกรรมจะดำเนินการด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ (LAK/VND) โดยมีการแปลงสกุลเงินแบบเรียลไทม์ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ชำระเงิน ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การชำระเงินที่ รวดเร็ว และสะดวก

งานเปิดตัวการเชื่อมต่อการชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างธนาคารกลางและระบบธนาคารของทั้ง 2 ประเทศในด้านสกุลเงินและการชำระเงิน นอกจากนี้ยังสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประชาชนของเวียดนามและลาว

NAPAS มีแผนที่จะร่วมมือกับ LAPNet ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ชาวลาวสามารถใช้รหัส VietQR สำหรับการชำระเงินในเวียดนามได้ นอกจากนี้ NAPAS ยังตั้งเป้าที่จะขยายบริการไปยังธนาคารสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการชำระเงินที่เพิ่มมากขึ้นของพลเมืองในทั้งสองประเทศ NAPAS ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค บริษัทได้เปิดให้บริการชำระเงินด้วย QR Code ข้ามพรมแดนกับประเทศไทย กัมพูชา และสปป.ลาวแล้ว และคาดว่าจะขยายบริการดังกล่าวไปยังประเทศอื่นๆ อีก เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงที่ผ่านมา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างเวียดนามและสปป.ลาวได้รับการมุ่งเน้นและพัฒนาอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด เวียดนามเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ของสปป.ลาว ในขณะที่สปป.ลาวยังเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับสินค้าของเวียดนาม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และการบริการก่อสร้าง การลงทุนของเวียดนามในลาวส่วนใหญ่อยู่ในสาขาต่างๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์จากแร่ พลังงาน การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารกลางรัฐเวียดนาม (SBV) และธนาคารกลางของลาวเปิดตัวการเชื่อมต่อชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการค้า อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคของทั้ง 2 ประเทศในการชำระเงินอย่างง่ายและรวดเร็ว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ นอกจากนี้ การชำระเงินผ่าน QR code ยังช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมและเวลาเมื่อเทียบกับการชำระเงินด้วยเงินสด หรือวิธีการชำระเงินแบบเดิมอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสำหรับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ โดยสามารถจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและสปป.ลาวที่จะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเมื่อมีการจับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการชำระเงิน การดำเนินการร่วมกันของระบบการชำระเงินร่วมกันของทั้งสองประเทศมีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างเวียดนามและสปป.ลาว สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการต่อยอดไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในอนาคต รวมถึงยังมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอีกด้วย